

# ด่วนที่สุด

ที่ กค 0417/ว 229



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๖ มิถุนายน 2549

เรื่อง การเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขานุการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด  
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 38 ลงวันที่ 26 มกราคม 2549  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้ไม่มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยในเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยกำหนดให้ส่วนราชการทำการตรวจสอบสถานภาพ หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) กับบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) โดยใช้เอกสารที่ออกโดยทางราชการเป็นเอกสารอ้างอิง เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิ กับบุคคลในครอบครัวเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากการดำเนินการข้างต้นปรากฏว่ามีบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิมิได้มีความสัมพันธ์กับผู้มีสิทธิตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กล่าวคือไม่มีเอกสารที่อ้างอิงถึงความสัมพันธ์ตามที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ ได้ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุคคลดังกล่าว จึงใคร่ขอให้ส่วนราชการออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ไม่มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามแบบหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นนำไปยื่นต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อขอรับบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ บัณฑิตวิพากษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ

โทร. 0-2273-9024 ต่อ 4100, 4684

www.cgd.go.th

